

### ความปลอดภัยในสาธารณะ

วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

### Public Safety

Vajarabhongsa Bhudhisawasdi

Department of Surgery, Faculty of Medicine, KhonKaen University.

ในโลกสมัยใหม่ซึ่งมีการคมนาคมที่ดี ระบบการขนส่งที่  
คนคนและสินค้าได้มากขึ้น และการติดต่อสื่อสารที่ฉับไว  
ทำให้สังคมจะมีโอกาสได้เห็น อุบัติเหตุมวลชนได้มากขึ้น  
เรื่อยๆ และแต่ละเหตุการณ์นี้ถูกรายงานทางสื่อมวลชน ก็  
แสดงถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นอาทิเช่น เหตุการณ์ระเบิดที่  
โรงอบลำไยที่ลำปาง เหตุการณ์ก๊าซระเบิดที่ถนนเพชรบุรี  
ตัดใหม่ เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาเคเดอร์ เป็นต้น  
ซึ่งแสดงถึงสังขรณ์ของเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี อุบัติเหตุเป็น  
สิ่งที่จะเกิดได้กับทุกๆ คน และทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการ  
รับผิดชอบ โดยเฉพาะในการมีวินัย และเคารพ ในกฎหมาย  
ซึ่งค่อนข้างจะหย่อนยานในคนไทย ซึ่งมักถือเอาความ  
สะดวกส่วนตัว มักง่าย ไม่ค่อยสนใจในความปลอดภัยในที่  
สาธารณะ (PUBLIC SAFETY) ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุก ๆ ครั้งที่  
มีเทศกาลใหญ่ ๆ และช่วงวันที่มีวันหยุดนาน ๆ มีการเดิน  
ทางเป็นจำนวนมาก จะมีอุบัติเหตุกลุ่มชนเกิดขึ้นเสมอ ๆ  
ซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียของ ชีวิตและทรัพย์สิน แต่ละปี  
เป็นจำนวนไม่น้อย และทุก ๆ ครั้งที่อุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้นก็

จะมีการตื่นตัวหาทางป้องกันแต่ก็จะเป็นอยู่ไม่นาน ไม่มีคน  
สนใจจริงจังเนื่องจากคิดว่าตนเองป้องกันดีแล้ว ตนเองคง  
ไม่อยู่ในเหตุการณ์ที่เสี่ยงซึ่งเป็นการเข้าใจที่ผิด ทุกคนต้อง  
รับผิดชอบต่อสาธารณะ ต้องช่วยกันดูแลสอดส่อง และร่วม  
กันแก้ไขเมื่อพบสิ่งที่จะอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  
อาทิเช่น การไม่สวมหมวกกันน็อคเมื่อขับที่รถจักรยานยนต์  
ไม่ขับรถในขณะที่เมาสุรา เป็นต้น มิฉะนั้นแล้วก็จะมี  
เหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำซากอย่างที่เห็นเป็นประจำในสังคมไทย

ปัญหาเรื่องคนเป็นเรื่องสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุ  
และการบาดเจ็บล้มตายที่จะเกิดขึ้นตามมา การขาดวินัย  
ความรู้และความมักง่ายเป็นสิ่งที่ต้องรีบแก้ไขในสังคมไทย  
เป็นที่น่ายินดีที่อาจารย์หลายๆท่านในคณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้และช่วย  
กันเขียนเรื่องลงในศรีนครินทร์เวชสาร เพื่อเป็นวิทยาทานให้  
แก่ประชาชนทั่วไปให้เห็นความสำคัญของอุบัติเหตุ ซึ่งการ  
เกิดขึ้นได้กับทุกๆ คน และประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วม  
ในการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ

SMJ